

ฉบับที่ 42/2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชี

ก.ล.ต. ให้ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“AIE”) และบริษัทใหญ่ คือ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“AI”) ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 กรณีผู้สอบบัญชีของทั้งสองบริษัทไม่แสดงความเห็น และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร โดยทั้ง AIE และ AI ต้องนำส่งงบการเงินประจำปี 2558 ฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รวมถึงให้ส่งงบการเงินประจำปี 2557 ฉบับแก้ไข และงวด Q1 Q2 Q3/2558 ต่อ ก.ล.ต. โดยเร็วที่สุด

ผู้สอบบัญชีของ AIE ได้เสนอรายงานการตรวจสอบโดยไม่แสดงความเห็นต่อกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหากระบวนการควบคุมภายในเกี่ยวกับต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือปี 2557 ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และความเพียงพอของหลักฐานประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลผลิต (production yield) ที่ต่ำกว่าปกติ อีกทั้งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 เพราะไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่า อาจมีรายการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นและอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขฐานะการเงินปี 2558 และปี 2557

การที่ผู้สอบบัญชีของ AIE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AI ไม่สามารถแสดงความเห็นและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของ AI ไม่แสดงความเห็นและแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมประจำปี 2558 ของ AI ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ AIE ในประเด็นเดียวกันด้วย

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงแจ้ง AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจ และนำส่งงบการเงินประจำปี 2558 ฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. โดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้บริษัททั้งสองแห่งนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่ง ก.ล.ต. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัททั้งสองแห่งก็ยังมีได้ดำเนินการดังกล่าว และจัดส่งงบการเงิน Q1 Q2 และ Q3/2558 ให้แก่ ก.ล.ต. ด้วยพร้อมกัน

เนื่องจากงบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. จึงขอให้ AIE และ AI นำส่งงบการเงินทั้ง 4 งวด ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. โดยเร็วที่สุด